
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2/2565 
วันศุกร์ ท่ี  12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
............................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพิทักษ์      ต๊ะบุตร ประธานสภาฯ พิทักษ์     ต๊ะบุตร 
2 นายสุริยัน       ศรีวิชัยแก้ว รองประธานสภาฯ สุริยัน     ศรีวิชัยแก้ว 
3 นายพิชัย        อิ่นแก้ว เลขานุการสภาฯ พิชัย        อิ่นแก้ว 
4 นายนิติธร       สมกองแก้ว ส.อบต.หมู่ท่ี 2 นิติธร       สมกองแก้ว 
5 นายสมศักดิ์     เพียงตา ส.อบต.หมู่ท่ี 4 สมศักดิ์     เพียงตา 
6 นายวิเชียร       อธิยะ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 วิเชียร      อธิยะ 
7 นายเสนอ        ไชยชนะ ส.อบต.หมู่ท่ี 10 เสนอ       ไชยชนะ 
8 นายสุวรรณ     ก้อนใหม่ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 สุวรรณ     ก้อนใหม่ 
9 นายรังสรร      คุณพรม ส.อบต.หมู่ท่ี 7 รังสรร      คุณพรม 

10 นายบุญนพ     ทะสุใจ ส.อบต.หมู่ท่ี 14 บุญนพ     ทะสุใจ 
11 นายสุทัศน์      นันตา ส.อบต.หมู่ท่ี 5 สุทัศน์       นันตา 
12 นางสาววรัญญา    วงค์ตะวัน ส.อบต.หมู่ท่ี 17 วรัญญา     วงค์ตะวัน 
13 นายโชคทวี      บุญสาร ส.อบต.หมู่ท่ี 15 โชคทวี     บุญสาร 
14 นายสมบูรณ์     มณีวรรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 13 สมบูรณ์     มณีวรรณ์ 

        
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธนาธิป       อุต๊ะมา นายก อบต.เวียงแก้ว ธนาธิป     อุต๊ะมา 
2 นางธนิกา       ค าสิทธิ์ รองนายกอบต. ธนิกา       ค าสิทธิ์ 
3 นายสมบัติ      ศรีวิชัยแก้ว รองนายก อบต. สมบัติ     ศรีวิชัยแก้ว 
4 นางรัตนา       ตาแก้ว เลขานุการนายก อบต. รัตนา      ตาแก้ว 
5 นายประวิทย์    ล่าเพ็ง ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์    ล่าเพ็ง 
6 นายสมศักดิ์     ค าปันแสน จพง.ป้องกันฯ สมศักดิ์     ค าปันแสน 
7 นายพีรพงษ์     พรมค า จพง.พัฒนาชุมชน พีรพงษ์     พรมค า 
8 น.ส.เกศินี       อัตถะกาศ นักวิชาการเกษตร เกศินี      อัตถะกาศ 
9 น.ส.นริศรา     ใจสุยะ จพง.สาธารณสุข นริศรา     ใจสุยะ 

10 น.ส.นงคราญ    เหล็งไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงคราญ    เหล็งไทย 
11 นายอดิศักดิ์     ตุ้ยหล้า พนักงานขับรถ อดิศักดิ์     ตุ้ยหล้า 
12 นางรัชฎาภรณ์     วันดี นักจัดการงานท่ัวไป  รัชฎาภรณ์     วันดี  
13 น.ส.วิภารัตน์  แก้วเฉลิมทอง พนักงานจ้างเหมา วิภารัตน์  แก้วเฉลิมทอง 
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ผู้มาประชุม             13  คน 
ผู้ไม่มาประชุม         -   คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม       14  คน  
 
เริ่มประชุม  เวลา   09.30 น. 
 

เร่ืองก่อนวาระการประชุม -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว กล่าวสวัสดี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน  และเรียนเชิญ นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
-ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรียนเชิญนายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

                                                        
ระเบียบวาระที่  1         เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา 1. เชิญร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 
นายก อบต.  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
    90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเปิดโครงการธรรมสัญจรของหน่วยอบรมประชาชน 
   ประจ าต าบล  เวลา 14.00 น. ณ วัดแม่เทย  ต าบลแม่ตืน 

2. การออกปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป่าล้างบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน โดยออกด าเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
จ านวน  20 บ่อ 10 หมู่บ้าน โดยการประสานงานของ จ่าสิบเอก บุญทวี อินตาชัย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน อ าเภอล้ี เขต 3 ส าหรับตารางการปฏิบัติงานเป่าล้าง
บ่อบาดาลของแต่ละหมู่บ้าน จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 

   

ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565  
                                  เม่ือวันจันทร์ ท่ี 1  สิงหาคม  2565 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร - ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมฯเนื่องจากอยู่ในสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ก าหนดประชุม 
ประธานสภาฯ   1 – 15 สิงหาคม  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3          เร่ือง เสนอ พิจารณา เห็นชอบ อนุมัติ 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ  วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 50 วรรคสอง ระบุว่าให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งรายละเอียด
พร้อมช้ีแจงผลของการแปรญัตติในท่ีประชุมสภาฯทราบ ขอเชิญครับ  
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นายโชคทวี  บุญสาร  - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   ทุกท่าน ผมนายโชคทวี  บุญสาร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566   
ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันท่ี 3- 5 สิงหาคม  2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 
16.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว และให้ส่งคืนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว
เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป นั้น   

                                - บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 เสร็จส้ินเรียบร้อย  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2565 
ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวนั้น ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงแก้ว หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามเวลาท่ีก าหนด ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้คงร่าง
เดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ต่อไป   

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร - เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมฯ สมาชิกสภาฯ

ท่านใดเห็นชอบในวาระท่ี 2 ให้คงร่างเดิมข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขอยกมือข้ึนพ้นศีรษะ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม  
เห็นชอบ   11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง  
งดออกเสียง   2  คน 
 

ระเบียบวาระที่ 3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร   วาระที่  3  ข้ันลงมติ ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระท่ี 3 จึงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ 
หรือไม่ 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร ล าดับต่อไป ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วแห่งนี้ ว่าให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566  หรือไม่ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                               ด้วยคะแนนเสียง  
 เห็นชอบ    11    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
 งดออกเสียง   2   คน 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 เพื่อเสนอให้นายอ าเภอล้ีอนุมัติต่อไป 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วทุกท่าน ท่ีเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
นายก อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 และผู้บริหารจะได้น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชนต่อไป 
 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30  น. 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.40  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 3 2.ส านักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  จ านวน  1  รายการ 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
น.ส.นริศรา  ใจสุยะ     - เรียนประธานสภาฯ  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  กฎหมาย/ระเบียบ  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น ส านักปลัด งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ดังนี้ 

 ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ CANON 
PIXMA G3020 จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 7,000.-บาท 

 ข้อความใหม่ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ค่าจัดซื้ อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 7,000.-บาท  
-จึงน าเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว พิจารณาเห็นชอบในการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  1  รายการ งบประมาณ  7,000.-บาท   
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นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าหากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม                เห็นชอบให้ส านักปลัด งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  1  
รายการ งบประมาณ  7,000.-บาท  
เห็นชอบ    11     เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง   2    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 3. ส านักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอ จ านวน  1  รายการ   

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
น.ส.นริศรา  ใจสุยะ       - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข   กฎหมาย/ระเบียบ  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น ส านักปลัด งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากเงินงบประมาณท่ีต้ังไวไ้ม่เพียงพอ  จ านวน  1  รายการ  
ดังนี ้
- ค่าใช้จ่ายที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอ 
โอนลด แผนงานสาธารณสุข หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  500.-บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 
1 เครื่อง  จ านวน 500.-บาท  
- จึงน าเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบให้ส านักปลัด งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อ 
   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 

   1 เครื่อง  จ านวน 500.-บาท  
    เห็นชอบ    11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 

งดออกเสียง   2    เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  
นายโชคทวี  บุญสาร - สอบถามเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมา-แมว) ปีหน้าขอให้รีบด าเนินการตามห้วง 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 15  เวลา จึงขอฝากผู้บริหารฯ ด าเนินการเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้

ส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และในปีหน้าจะใช้ข้อมูลเดิมหรือไม่  
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมา-แมว) ในปี้นี้จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 31 
นายก อบต.  สิงหาคม 2565   
นายวิเชียร  อธิยะ - สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนน หมู่ 6 บ้านแม่เทย  ซอย 4 ท่ีน้ ากัดเซาะพื้นถนนท าให้ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 6 ถนนได้รับความเสียหาย ว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าว 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - ตอนนี้ให้ช่างออกไปส ารวจและประมาณการเรียบร้อยแล้ว จะรีบด าเนินการพร้อมกับ 
นายก อบต. หมู่ท่ี 9 บ้านสันวิไล 
นายบุญนพ  ทะสุใจ - สอบถามเรื่องประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านแม่เทยพัฒนา ว่าตู้ควบคุมเสียและช่างได้ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 14 ออกไปซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือค่าไฟสูงกว่ารายรับท่ีได้ทุกเดือน 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร - ทุกหมู่บ้านคงมีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับค่าไฟสูง แต่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2566 ท่านนายกฯได้ต้ังงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

พลังงานแสงอาทิตย์ หวังว่าคงจะลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟได้มาก และขอให้รีบด าเนินการโดย
ด่วน 

นายธนาธิป  อุต๊ะมา - เรื่องการบริหารเครื่องจักร อยากจะขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ว่า 
นายก อบต. ถ้าเครื่องจักรอยู่หมู่บ้านใด ขอให้ท่านช่วยดูแล ในเรื่องน้ ามันนั้นทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลเวียงแก้วได้จัดสรรให้อยู่แล้ว ถ้ามีงานเร่งด่วนของหมู่บ้านไหน ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ
หมู่บ้านนั้นๆทราบด้วย อยากให้ทุกท่านมีบทบาทในการท างานอย่างเต็มท่ี 

นายสุริยัน  ศรีวิชัยแก้ว - สอบถามว่าตอนนี้เครื่องจักรอยู่หมู่บ้านใด ตอนนี้บ่อขยะของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านสันวิไล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 เต็มจึงขอแทรกคิวเครื่องจักรและขอให้กองช่างออกไปส ารวจพื้นท่ี เพื่อท่ีจะฝังกลบและขุด

บ่อขยะของหมู่บ้านใหม่ 
นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์ - ตอนนี้เครื่องจักรท างานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกเครื่องจักรไม่ 
ผอ.กองช่าง สามารถออกไปท างานได้ จึงเข้ามาปรับภูมิทัศน์ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าหรับบ่อขยะ บ้านสันวิไล หมู่ท่ี 9 เต็มนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่ท่ี 9 ท าหนังสือเข้ามาตามระเบียบ 

                                - ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ และจะรีบด าเนินการก่อน 2 
หมู่บ้านน าร่อง เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าว่าจะลดลงมากน้อยเพียงใด  
- การย้ายเสาไฟของ หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าสัก ได้สอบถามไปทางส านักงานการไฟฟ้าอ าเภอล้ี
แล้ว ทางส านักงานการไฟฟ้าจะรีบด าเนินการแก้ไขให้โดยด่วน 
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น.ส.วรัญญา วงค์ตะวัน - สอบถามเครื่องเสียงตามสายพร้อมล าโพงของหมู่ท่ี 17 บ้านสันวิไลพัฒนา เสียมาหลายปี 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 17 แล้วไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - เครื่องขยายเสียงหรือเครื่องเสียงตามสายหมู่บ้าน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร 
นายก อบต. ส่วนต าบลแล้ว ไม่สามารถซ่อมให้ได้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว สามารถซื้อได้ 

และให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้ขอยืมไปใช้ 
นายโชคทวี  บุญสาร - สอบถามเครื่องจักรรอบแรกยังค้างหมู่บ้านใดบ้าง 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 15 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - ส าหรับเครื่องจักรรอบแรกยังค้าง 3 หมู่ คือ  
นายก อบต.  หมู่ท่ี 1 บ้านวงค์ษาพัฒนา 
   หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยศาลา 
   หมู่ท่ี 14 บ้านแม่เทยพัฒนา 
นายสุริยัน  ศรีวิชัยแก้ว - สอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬา ว่าด าเนินการไปถึงไหน เนื่องจากทางหมู่บ้านได้ท าหนังสือ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 9 ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามานานแล้ว 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - เนื่องจากตอนนี้ได้ปรับปรุงระบบใหม่ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 
นายก อบต.   2565 จะได้ครบทุกหมู่บ้านแน่นอน 
นายรังสรร  คุณพรม - เสนอการท าหนังสือขอใช้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้ใหญ่บ้านและ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านนั้นลงลายมือช่ือร่วมด้วย เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องท างานร่วมกัน 
นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์ - องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว จะถือปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร 
ผอ.กองช่าง  ส่วนต าบลเวียงแก้ว 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ลงลายมือช่ือ

ร่วมกันในการท าหนังสือเรื่องเครื่องจักร ทุกครั้ง   
นายธนาธิป  อุต๊ะมา - ประชาสัมพันธ์งานกู้ชีพ EMS ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว พนักงานกู้ชีพทุกคนท างาน 
นายก อบต. ไม่มีวันหยุด และไม่มีนโยบายเรียกรับเงินจากประชาชนผู้ใช้บริการ กรณีศพผู้ยากไร้ สามารถ

ขอรับหีบศพได้ท่ีมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงแก้วรับทราบ  

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม ผมจะขอเลิกประชุม และขอขอบคุณผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เวียงแก้วทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.25 น 
 
 
 
                                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายพิชัย   อิ่นแก้ว) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
          ตรวจสอบถูกต้อง 
 
                                    คณะกรรมการ                                                              คณะกรรมการ 
       (นายรังสรร  คุณพรม)                        (นายโชคทวี  บุญสาร) 
     สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว                              สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว  
 
                                  คณะกรรมการ     
       (นายวิเชียร   อธิยะ)              
    สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว    
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว รับรองเม่ือวันที่  29  กันยายน  2565     
 
  
 
 

                                                                             (นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
 
  
 
 


